

Số: /BC-HĐND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu năm 2024

(Trình tại Kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019; căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Chương trình công tác năm 2023 của HĐND huyện Yên Thế, Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, như sau:

A. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC

Đến trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện khóa XXII còn 33 đại biểu giảm 02 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (do có 02 đại biểu chuyển công tác), Thường trực HĐND còn 03 đại biểu (trong đó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách, 02 Trưởng Ban hoạt động kiêm nhiệm); 02 Ban HĐND (*Ban KT-XH có 07 thành viên và Ban Pháp chế có 06 thành viên, Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, các thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm*).

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng luật

Năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp, chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và tổ chức thành công 02 kỳ họp thứ Tám, thứ Chín và chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Mười bảo đảm chất lượng, đúng luật định. Để chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, trong các ngày 02/6/2023, 05/11/2023, Thường trực HĐND đã chủ trì Hội nghị liên tịch với Chủ tịch UBND huyện, UB MTTQ huyện, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án, các Ban HĐND huyện và các ngành hữu quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp, thông qua kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Phối hợp với UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả

thực hiện giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước để báo cáo HĐND huyện. Chủ trì, phối hợp lựa chọn những vấn đề trọng tâm để đưa ra thảo luận, chất vấn, xem xét và quyết định tại kỳ họp.

Ngày 25/4/2023, Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XXII đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung thảo luận và xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng để xây dựng Đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế và các hạng mục phụ trợ đảm bảo tính kết nối các hạng mục trong khuôn viên Đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo vệ vùng lõi khu di tích Quốc gia đặc biệt những diềm khởi nghĩa Yên Thế. Kỳ họp, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 07 nghị quyết¹.

Ngày 19, 20/7/2023, kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khoá XXII đã thảo luận, xem xét và thông qua 29 báo cáo, 09 Nghị quyết (trong đó có 02 Nghị quyết về công tác cán bộ)².

- Kỳ họp đã dành ½ ngày để thảo luận tại 04 tổ và tại Hội trường: đã có 35 lượt đại biểu phát biểu; tại phiên thảo luận tại Hội trường có 17 đại biểu HĐND

¹ Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng để xây dựng Đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế và các hạng mục phụ trợ đảm bảo tính kết nối các hạng mục trong khuôn viên Đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế; Nghị quyết ban hành đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Yên Thế; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về kết quả thực hiện việc giao quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND HĐND huyện khoá XXI; 03 Nghị quyết về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

² Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Yên Thế năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về kết quả hơn 02 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm; Nghị quyết điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách; phân bổ, thu hồi các nguồn kinh phí và Phương án chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên UBND huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tham gia phát biểu trực tiếp; Các ý kiến thảo luận tại Hội trường đã tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, thiếu sót, bất cập, khó khăn, vướng mắc, những mục tiêu, nhiệm vụ còn chậm, kết quả đạt thấp; nguyên nhân, trách nhiệm trong triển khai, chỉ đạo thực hiện (*đặc biệt là trong các lĩnh vực chỉ đạo phát triển kinh tế, thu ngân sách, triển khai kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất công; cải cách hành chính và nâng cao mức xếp loại chỉ số CCHC; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng chính quyền thân thiện, đề xuất thêm các giải pháp trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm 2023*).

- Theo đề nghị và điều hành của Chủ tọa kỳ họp: Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện đã dành gần 2/3 buổi sáng ngày 20/7/2023 để tổ chức hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm nội dung đối với 4 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

+ Chất vấn ông Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch³. Chủ tọa kỳ họp đã yêu cầu các ông Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng, ông Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND các xã Đồng Huru, Đồng Tâm, Tam Hiệp giải trình, làm rõ thêm nội dung chất vấn.

+ Chất vấn ông Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường⁴.

+ Chất vấn ông Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Yên Thế⁵.

+ Chất vấn ông Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện⁶. Để làm rõ thêm các nội dung giải trình, chất vấn, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến,

³ Việc triển khai các Dự án đầu tư (công tác chuẩn bị đầu tư; lập, thẩm định thiết kế, dự toán; các công trình thuộc Chương trình MTQG thực hiện theo cơ chế đặc thù; các Chương trình MTQG trên địa bàn... còn chậm còn chậm, lúng túng; triển khai kế hoạch và giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp. Ông cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp nào để hoàn thành kế hoạch năm 2023

⁴ Việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, việc san gạt, hạ độ cao, khai thác đất trái phép còn diễn ra; công tác quản lý đất công ích còn nhiều yếu kém, chậm triển khai các biện pháp thống kê, quản lý. Ông cho biết có những tình trạng nêu trên không? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? trách nhiệm của ai? Và với trách nhiệm là Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường, ông có tham mưu chỉ đạo những giải pháp gì để giải quyết những tình trạng nêu trên; và theo ông, những giải pháp, đề xuất ông nêu, có giải quyết dứt điểm được tình trạng nêu trên hay không?

⁵ Qua tiếp xúc cử tri, nhiều đại biểu HĐND và cử tri phản ánh và bức xúc trước tình trạng giải quyết các thủ tục hành chính, các khâu trong việc cấp GCNQSD đất, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất còn rườm rà, khó khăn, chậm được giải quyết; có tình trạng kéo dài, cá biệt có biểu hiện tiêu cực, những nhiều; để nhân dân đi lại nhiều lần vẫn chưa được giải quyết? Ông cho biết có tình trạng nêu trên hay không? Nguyên nhân xảy ra tình trạng đó? Trách nhiệm của ai? Với trách nhiệm của mình, ông cho biết có những giải pháp đề khắc phục và không còn tình trạng nêu trên?

⁶ Trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thi hành về việc là 286/586 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 54,89% (thấp hơn 2,61% so với cùng kỳ năm 2022); kết quả thi hành xong về tiền là 7,7 tỷ đồng/62,7 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 12,4%, rất thấp so với chỉ tiêu dự kiến được giao là 47%; đề nghị ông cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan? Theo ông giải pháp nào để thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu được giao?

nhấn mạnh những kết quả đạt được, những yếu kém, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.

Đến nay, Thường trực HĐND huyện đã và đang phối hợp với UBND và các đơn vị hữu quan chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười. Dự kiến kỳ họp thứ Mười sẽ được tổ chức trong khoảng từ ngày 15-20/12/2023, HĐND huyện sẽ xem xét, ban hành 11 Nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành đúng thẩm quyền, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá được mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXII đề ra, sát với tình hình thực tế của huyện, được TT HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng cụ thể hoá và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Có thể khẳng định năm 2023, cùng với tình hình chung của cả nước, của tỉnh, huyện Yên Thế vẫn còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc, đã phục hồi và tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 (*theo giá so sánh năm 2010*) đạt 7124,8 tỷ đồng bằng 109,23% so với năm 2022, trong đó: Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 3107,2 tỷ đồng bằng 104,96% so với năm 2022; công nghiệp xây dựng đạt 2389,8 tỷ đồng bằng 115,57% so với năm 2022; thương mại dịch vụ đạt 1627,8 tỷ đồng 108,89% so với năm 2022. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,23%. Thực hiện hoàn thành và vượt 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được HĐND huyện giao. Bộ máy chính quyền của huyện được củng cố, kiện toàn kịp thời và hoạt động hiệu quả.

2. Công tác giám sát, khảo sát được tăng cường và thực hiện có hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát; Đoàn giám sát của HĐND huyện đã xây dựng, triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, khai thác hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022.

Thường trực HĐND huyện đã triển khai và hoàn thành 02 cuộc giám sát: *việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn huyện tại 07 xã, 05 đơn vị; việc giám sát công tác quản lý nhà nước về nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 tại 06 xã và 01 đơn vị.* 01 cuộc giám sát đột xuất việc giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh của công dân tại xã Canh Nậu.

- Khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXII.

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; khảo sát việc thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc bản đồ địa chính chính quy, sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện (đã phát 2820 phiếu khảo sát đến lãnh đạo, cán bộ công chức cấp huyện, xã; người dân trên địa bàn huyện); xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, khảo sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XXII.

Qua giám sát, cho thấy UBND huyện, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát cơ bản chấp hành nghiêm việc chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ hoạt động giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát: Xây dựng báo cáo bám sát đề cương và gửi về Đoàn giám sát cơ bản đúng thời hạn; nghiêm túc tiếp thu, bổ sung những nội dung theo ý kiến của Đoàn giám sát; cung cấp hồ sơ, tài liệu tương đối đầy đủ, kịp thời; bố trí đúng thành phần tham gia Hội nghị giám sát, giải trình rõ những nội dung Đoàn giám sát quan tâm.

3. Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND huyện và giải quyết các nhiệm vụ đột xuất phát sinh giữa hai kỳ họp

Năm 2023, TT HĐND huyện đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định. Kịp thời xem xét cho ý kiến vào việc xây dựng, triển khai và kết quả thực hiện chương trình công tác hằng tháng của Thường trực HĐND và các Ban HĐND. Ngoài ra, theo thẩm quyền và thực hiện các nội dung cho ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện đã xem xét vào các tờ trình của UBND huyện nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công, chấp thuận chủ trương, điều chỉnh các nhiệm vụ đột xuất phát sinh và phân bổ, điều chỉnh ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công trong năm các nguồn kinh phí⁷.

Phiên họp tháng 5/2023, Thường trực HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện giải trình về các nội dung:

- Công tác quản lý về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến nay.

⁷ Tổng số kinh phí đề nghị điều chỉnh tăng, giảm dự toán, phân bổ các nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ sau kỳ họp thứ Năm đến trước kỳ họp thứ Bảy, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND huyện là 55.864.880.586 đồng (số tiền ghi bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn năm trăm tám mươi sáu đồng), gồm: phân bổ các nguồn kinh phí 5.347.345.700 đồng; điều chỉnh tăng, giảm kinh phí 50.517.534.886 đồng.

- Kết quả công tác phát triển, thu hồi, chỉnh trang, bó gọn, ngầm hóa mạng cáp, dây dẫn viễn thông; việc chậm khắc phục, chưa thực hiện nghiêm túc của các đơn vị viễn thông, để tình trạng hạ tầng sử dụng chung, mạng lưới dây cáp, dây chuyên dẫn mạng viễn thông giăng lùm thuộm, nắng nhit, võng đứt, không thu hồi dây cũ, cáp cũ hỏng làm mất mỹ quan đô thị, nông thôn, gây mất an toàn đối với hệ thống lưới điện chiếu sáng, đi lại và sinh hoạt của người dân, ở nhiều nơi trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến nay.

Phiên họp tháng 10/2023, Thường trực HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện giải trình về các nội dung:

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế và cơ chế phối hợp trong tổ chức, quản lý, thực hiện hoạt động chi trả lương hưu và các chế độ khác từ nguồn bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng, trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội, cấp và trả thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

- Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hoạt động chi trả lương hưu và các chế độ khác từ nguồn bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng, trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội; việc cấp và trả thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

- Nguyên nhân, giải pháp khắc phục tháo gỡ trong thời gian tới.

Việc xem xét, quyết định và thông báo chấp thuận của Thường trực HĐND trả lời UBND huyện về những nhiệm vụ đột xuất phát sinh đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, kịp thời góp phần tạo sự đồng thuận và cơ sở để UBND huyện kịp thời xem xét chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền những yêu cầu của công tác điều hành, quản lý giữa hai kỳ họp HĐND huyện.

4. Bảo đảm và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; kế hoạch và lịch tiếp công dân, phân công trong Thường trực HĐND tiếp dân định kỳ tại trụ sở tiếp dân của huyện và chỉ đạo các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại nơi ứng cử, đồng thời duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân theo quy định. Theo đó Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND, UB MTTQ tổ chức cho 33/33 đại biểu HĐND huyện khóa XXII tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy, thứ Chín; tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri cho các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, 04 cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực Yên Thế về TXCT theo

chuyên đề⁸, Các ý kiến được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời theo quy định.

Đã phối hợp với Chủ tịch UBND huyện tổng số 82 lượt (*định kỳ 50 lượt, thường xuyên 32 lượt*); tại cơ quan Thường trực tiếp 07 lượt công dân, nhận 06 đơn, 03 ý kiến qua đường dây nóng; những phản ánh, kiến nghị và đơn thư của công dân được xem xét, xử lý, hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

5. Thường xuyên giữ mối liên hệ, chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; hướng dẫn tổ chức và hoạt động đối với HĐND cấp xã

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo hoạt động của các Ban thông qua việc phân công các Ban thẩm tra các nội dung UBND huyện đề nghị giữa hai kỳ họp; các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND huyện và thực hiện một số nội dung, chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND; chỉ đạo các Ban thẩm tra; chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; khảo sát, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị trước, trong và sau các kỳ họp HĐND huyện. Xem xét và cho ý kiến về chương trình, nội dung, kết quả giám sát, khảo sát; chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả công tác hàng tháng, quý, 6 tháng của các Ban. Thường trực HĐND huyện duy trì chế độ giao ban hàng tuần với lãnh đạo Ban chuyên trách và Văn phòng để thực hiện việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban; thường xuyên trao đổi với lãnh đạo các Ban để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và những vấn đề phát sinh, kịp thời cho ý kiến để tránh sự trùng chéo trong hoạt động của các Ban; tham gia giao ban hàng tháng với các cơ quan, các xã, thị trấn.

Thường xuyên chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện trong việc duy trì các hoạt động giám sát thường xuyên tại cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, những vấn đề nảy sinh, tổng hợp, phản ánh những kiến nghị, những bất cập nảy sinh của cơ sở, các ngành, các cấp về Thường trực HĐND huyện, mặt khác chỉ đạo các Tổ tích cực tổ chức nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị nội dung các kỳ họp và tham gia ý kiến tại kỳ họp HĐND và các phiên họp, các hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện.

⁸ Hội nghị TXCT giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 chuyên đề “*chuyên đề về đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh*”; tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; xây dựng chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OPCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chủ trì phối hợp với UBND huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho 407 đại biểu HĐND các xã, thị trấn tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác HĐND⁹.

Căn cứ vào các Luật và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TT HĐND, UBND tỉnh, TT HĐND huyện đã chủ động phối hợp, xây dựng, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn HĐND cấp xã tổ chức kỳ họp thường lệ.

6. Công tác phối hợp trong hoạt động

Thường trực HĐND huyện luôn giữ mối liên hệ thường xuyên bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chỉ đạo của BTV Huyện ủy, giao ban của Thường trực và chương trình công tác của Huyện ủy; kịp thời tiếp nhận chủ trương lãnh đạo, đề xuất những vấn đề liên quan đến hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND. Thường xuyên phối hợp với UBND, ban TT Ủy ban MTTQ và các ngành hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; luôn chủ động, tích cực thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động và tham gia các Ban chỉ đạo, các tổ công tác của Huyện ủy. Tích cực kiểm tra, chỉ đạo cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện cũng như nhiệm vụ chính trị khác ở địa phương.

Ngày 04/4/2023, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, phối hợp với UBND, UB MTTQ, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2022 và quý 1/2023; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, công tác phối hợp tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Thường trực HĐND huyện luôn chủ động cung cấp tài liệu tuyên truyền về kết quả các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề của HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở; thường xuyên trao đổi, thống nhất theo chương trình phối hợp công tác, hoạt động với UBND, UBMTTQ, Ban Dân vận và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, các Nghị quyết của HĐND và những nội dung có liên quan đến công tác cán bộ đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý; tham gia ý kiến đối với đảng viên trước khi đề nghị cấp thẩm quyền quyết định giới thiệu ứng cử, đề cử, bầu cử, phê

⁹ tình hình kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình, tổ chức kỳ họp và ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp HĐND các xã, thị trấn; Nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, theo dõi, đôn đốc, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; Kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND cấp xã.

chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; cho ý kiến nhân sự đại biểu chuyên trách của HĐND huyện và các chức danh do HĐND bầu

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-HĐND ngày 27/4/2023 của Thường trực HĐND tỉnh. Ngày 25/5/2023, Thường trực HĐND huyện Yên Thế đã phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố- lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm với chủ đề “***Kinh nghiệm xử lý nội dung phát sinh do UBND đề nghị Thường trực HĐND cho ý kiến***” là dịp giúp cho các địa phương bạn trong tỉnh chia sẻ, hiểu thêm về kết quả phát triển kinh tế xã hội và hoạt động của HĐND huyện Yên Thế; đây là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và là dịp để các đại biểu chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dân cử, thảo luận về những vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nói chung và xử lý các nhiệm vụ phát sinh nói riêng.

Ngoài việc phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cho các đại biểu Quốc Hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực Yên Thế tiếp xúc cử tri. Đã duy trì chặt chẽ mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong các đợt giám sát, khảo sát tại huyện¹⁰. Mặt khác thường xuyên giữ liên hệ, trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc đối với thường trực HĐND, các ban HĐND các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng công tác và hoạt động cho đại biểu HĐND trong quá trình công tác và hoạt động của HĐND các cấp. Phối hợp trong công tác tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khóa XXII¹¹.

7. Hoạt động của các ban HĐND huyện

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và chương trình công tác năm 2023 của HĐND và Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện chương trình công tác, hoạt động của ban theo

¹⁰Tham gia cùng đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc: giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh đối với huyện Yên Thế; giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác, kinh doanh các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn nông thôn; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2022; giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022; tham gia cùng đoàn khảo sát của Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh về việc khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện...

¹¹Các hoạt động phối hợp chủ yếu bao gồm: Phối hợp tuyên truyền kết quả các kỳ họp HĐND huyện; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện lời hứa trong trả lời chất vấn; phối hợp và tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân...

chức năng nhiệm vụ của mỗi Ban. Giúp Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo chương trình công tác của HĐND, Thường trực và của các ban HĐND huyện đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hoạt động và báo cáo kết quả sau giám sát, đồng thời đề xuất, kiến nghị đối với các tổ chức cá nhân liên quan, qua đó giúp cho Thường trực HĐND và HĐND có thêm thông tin, làm cơ sở xem xét quyết định tại kỳ họp HĐND cũng như trong điều hoà hoạt động của Thường trực HĐND huyện.

Các cuộc giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra; các báo cáo kết quả giám sát được báo cáo với HĐND huyện và gửi đến cơ quan, đơn vị có liên quan; các kiến nghị sau giám sát được theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Ban Kinh tế- xã hội: tổ chức 03 hội nghị thẩm tra (Kết quả: Thẩm tra 16 báo cáo, 13 tờ trình, 14 dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp HĐND huyện; Hoàn thành 02/02 chuyên đề giám sát năm 2023 cụ thể: Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2022 và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022. Ngoài ra, phối hợp với Ban Pháp chế tổ chức khảo sát việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri; tham mưu với TT HĐND huyện thực hiện 01 Hội nghị giải trình, 01 chuyên đề giám sát; Tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, TT HĐND và các đoàn kiểm tra, giám sát khác; tích cực tham gia vào việc chuẩn bị dự kiến chương trình, thời gian, tài liệu của 03 kỳ họp của HĐND huyện; thực hiện tốt các hoạt động phối hợp.

Ban Pháp chế: Tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm, trong đó, hoàn thành 01 chuyên đề giám sát “việc chấp hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022”; Giúp Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân xã Canh Nậu về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện.

8. Hoạt động của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện

Hoạt động của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện được bảo đảm, nề nếp. Duy trì chế độ họp, sinh hoạt tổ và báo cáo kết quả hoạt động về TT HĐND

huyện; đã chủ động và tích cực trong việc tổ chức nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến tại kỳ họp; các hoạt động giám sát, khảo sát tại cơ sở.

Căn cứ vào kế hoạch tiếp xúc cử tri của TT HĐND huyện và Ủy ban MTTQ huyện, các tổ đại biểu đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc với cử tri để cung cấp thông tin về hoạt động, báo cáo kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung, các đại biểu thực hiện tốt trách nhiệm TXCT và các ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ phản ánh tại kỳ họp, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc xem xét giải quyết theo quy định.

9. Các hoạt động khác

Thường trực HĐND huyện đã tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả chuyên mục “Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri” trên sóng phát thanh, truyền hình điện tử, cổng thông tin điện tử của huyện; duy trì đường dây nóng và địa chỉ email của TT HĐND để Ban chỉ đạo tiếp nhận và tổng hợp thông tin giúp TT HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện đã tích cực thực hiện và phân công các Ban tham dự đầy đủ các Hội nghị do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, các Luật mới cũng như các Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ mới ban hành.

Đồng thời thực hiện tốt việc chuẩn bị, thẩm định, phân công các ban thẩm tra văn bản, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định. Năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã ban hành 199 văn bản để chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐND¹²; Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực và các ban HĐND; thường xuyên rà soát, xây dựng, sản xuất và phát hành kịp thời văn bản chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND. Các văn bản ban hành đều đúng trình tự, thể thức, thẩm quyền và nội dung theo quy định, đảm bảo tốt cho việc chỉ đạo điều hành và phối hợp của Thường trực HĐND và hoạt động của HĐND huyện không để xảy ra tình trạng ban hành văn bản bị sai sót, sửa đổi, bị hủy hoặc thu hồi vì sai thẩm quyền.

¹² Trong đó có: 06 Kế hoạch; 08 Chương trình; 19 Báo cáo; 116 Công văn; 50 Quyết định

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Tổ chức và hoạt động của HĐND, công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2023 tiếp tục được thực hiện nề nếp, tuân thủ đúng luật, có đổi mới và thực hiện hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định, theo hướng dân chủ, công khai, đúng luật đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Huyện uỷ, sự phối hợp có hiệu quả với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các ngành hữu quan và hướng dẫn hoạt động đối với HĐND các xã, thị trấn. Hoạt động tiếp xúc cử tri được bảo đảm, tổ chức sâu rộng, có kết quả. Công tác kiểm tra, hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, nghiêm túc và hiệu quả; công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo và các văn bản được thực hiện chặt chẽ, công tác chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động được tăng cường, việc chuẩn bị, quá trình điều hành kỳ họp đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng quyết định cũng như giám sát việc thực hiện. HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND huyện đã thực hiện đúng đủ thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh của huyện, góp phần thực hiện có kết quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của huyện năm 2023, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước và đại biểu dân cử ở địa phương.

2. Khuyết điểm, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động và công tác của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2023 vẫn còn một số hạn chế, đó là:

- Công tác phối hợp chỉ đạo có lúc chưa quyết liệt nên một số nội dung của UBND huyện trình tại kỳ họp gửi về TT HĐND, các Ban HĐND phục vụ thẩm tra, gửi tới các đại biểu HĐND còn chậm; có nội dung chưa thực sự đảm bảo, chưa tuân thủ đúng trình tự trong quá trình soạn thảo.

- Hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND còn có lúc, có việc còn có hạn chế, triển khai có đợt giám sát còn chậm; vai trò và hoạt động của một số tổ đại biểu còn có mặt hạn chế, cũng như thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa thực sự đầy đủ.

- Công tác chỉ đạo, giữ mối liên hệ và kiểm tra hoạt động đối với đại biểu ở cơ sở có lúc, có việc chưa thường xuyên, nên còn có đại biểu chưa thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm trong việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân ở cơ sở; khả

năng nghiên cứu, đóng góp ý kiến hạn chế, ít chất vấn và ít tham gia vào các văn bản, báo cáo, nhất là đề xuất những giải pháp, những vấn đề nhằm thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2024

Căn cứ chương trình công tác năm 2024, HĐND huyện xác định một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Hiến pháp, Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND, các bộ luật, Nghị quyết 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội... mới được ban hành, mới được sửa đổi bổ sung. Tiếp tục triển khai, phổ biến rộng rãi các Nghị quyết các kỳ họp trong năm 2023 tới các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện.

2. Kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND, UBND huyện; sửa đổi bổ sung quy chế, phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò trách nhiệm của TT HĐND, Thành viên TT HĐND trong tổ chức, tham gia chỉ đạo và hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện.

3. Tăng cường chỉ đạo và phối hợp chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm chất lượng, nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND trong năm 2024; Làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết HĐND, công tác xem xét, thẩm tra, thẩm định các báo cáo của UBND huyện và các ngành hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp, đặc biệt là trong xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, rà soát ban hành các cơ chế, phân bổ, điều chỉnh nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của huyện nhất là quản lý về quy hoạch phát triển, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư công, phân bổ ngân sách, quyết định danh mục và phân bổ vốn đầu tư XDCB.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch giám sát chuyên đề về những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND và cử tri phản ánh về HĐND huyện; đồng thời tập trung đôn đốc giải quyết kết luận, kiến nghị sau giám sát phần đầu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2024, chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo ANCT, TT ATXH.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND, tiếp tục chỉ đạo và nâng cao chất lượng trong thực hiện chuyên mục: "*Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri*" trên sóng Đài Truyền thanh và bản tin truyền hình điện tử trên cổng thông tin điện tử huyện.

6. Tăng cường chỉ đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban, các Tổ và mỗi đại biểu HĐND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phối hợp tổ chức và đảm bảo cho hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử tri cho các đại biểu theo quy định của pháp luật.

7. Bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện uỷ đối với công tác, tổ chức và hoạt động của HĐND. Tăng cường và giữ mối liên hệ; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, với Thường trực, các ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, với Thường trực Huyện uỷ, UBND, Ban dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các ban HĐND huyện; với Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong hoạt động của HĐND các cấp nói chung, trong hoạt động kiểm tra, giám sát nói riêng tại địa phương.

8. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kịp thời xem xét, cho ý kiến để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND, Thường trực HĐND và UBND huyện trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐND cũng như những vấn đề phát sinh của huyện.

9. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành hoạt động, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, theo dõi, tổng kết công tác thi đua khen thưởng; tham gia chỉ đạo, thực hiện tốt các hoạt động chung của tỉnh, của huyện và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

Thường trực HĐND trân trọng báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- TT HU, HĐND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện;
- Lãnh đạo, CV VP HĐND&UBND huyện.
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thanh